



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งาน กพ.ศปก.ตร.สน. โทร. ๐ ๗๓๒๒ ๐๒๐๓

ที่ ๐๐๕๒.๑๑๑/๖๘ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งสรุปการสั่งการในที่ประชุมประจำวัน ศปก.ตร.สน.

เรียน ผบ.ศปก.ตร.สน.

ผบก.ภ.จว.ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา, ผบก.ตชด.ภาค ๔ และ ผบ.กกล.ตชด.จชต.

ผกก.ตชด.๔๓, ๔๔ และ ผกก.๗ บก.ทล.

หน.ส่วน ศูนย์ งาน ใน ศปก.ตร.สน.

งาน กพ.ศปก.ตร.สน. ขอส่งสรุปสั่งการในที่ประชุมประจำวัน ของ ศปก.ตร.สน.  
ประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.ต.อ.

(ธนู ชูสม)

ผกก.๑ รรท.หน.งาน กพ.ศปก.ตร.สน.

ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการประชุม ศปก.ตร.สน.


วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม Warroom ศชต.

ประธานการประชุม : พล.ต.ต.พัฒน์นุร อังคะนาวิน รอง ผบช.ศชต./รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.

ลำดับ	ข้อสั่งการการประชุมทางไกล	ผู้สั่งการ	หน่วยปฏิบัติ
๑	จากข่าวความเคลื่อนไหวกลุ่ม ผกร. ได้ขนย้ายวัตถุระเบิดเข้ามาในพื้นที่ อ.จะนะ จว.นราธิวาส เพื่อเตรียมก่อเหตุ และกลุ่ม ผกร. เตรียมก่อเหตุรุนแรงต่อเป้าหมายอ่อนแอ/กำลังภาคประชาชน ในพื้นที่ อ.บันนังสตา จว.ยะลา จึงให้ ภ.จว.ยะลา และ นราธิวาส นำข้อมูลข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่ม ผกร. ตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง	ประธาน	ภ.จว.ยล., นธ.
๒	ให้ ผบก.แต่ละ จว. วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน งบประมาณในการดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาทุกภัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมทั้งหากต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้เสนอมายัง ศชต.	ประธาน	ภ.จว.ยล., ปน., นธ.
๓	ในห้วงนี้มีฝนตกจำนวนมากซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบลดลง จึงให้ทุกหน่วยนำข้อมูลไปวิเคราะห์ ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์	ประธาน	ทุกหน่วย
๔	นายโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดีคนที่ ๔๕ ของสหรัฐอเมริกา และในวันรับตำแหน่งนายโดนัลด์ฯ ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับบริหารงานตามในคลิปที่ส่งไปในกลุ่มไลน์ ผู้บริหาร จึงให้งานการข่าว นำข้อมูลในคลิป ไปวิเคราะห์เชิงระบบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ จชต. เสนอ ผบช.ศชต. เพื่อจะได้แจ้งให้หน่วยทราบต่อไป	ประธาน	งานการข่าว
๕	กรณีคนไทย จำนวน ๑๐ คน ถูกจับที่ ยะโฮบาร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะส่งตัวมาที่ จว.ยะลา ในวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๐ และ จว.ปัตตานี ในวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๐ จึงให้ พงส. ประสานดำเนินการร่วมสอบสวนกับ พมจ. รวมทั้งตรวจสอบ ว่าเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือไม่	ประธาน	ภ.จว.ยล., ปน.
๖	ให้ สภ.จะกะวะ จว.ยะลา เร่งรัดในการกรอกข้อมูลเอกสารหายลงในระบบ Crimes ให้เรียบร้อย	ประธาน	สภ.จะกะวะ
๗	จากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงราษฎรได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ อ.จะนะ จว.นราธิวาส เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๐ ซึ่งได้ส่งปลอกกระสุนปืนให้ ศนต./ศพฐ.๑๐ เรียบร้อยแล้ว จึงให้ ศนต./ศพฐ.๑๐ เร่งรัดในการตรวจสอบ ปลอกกระสุนปืนดังกล่าวว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีใดบ้าง และรายงานผลความคืบหน้าให้ พล.ต.ต.พัฒน์นุร อังคะนาวิน รอง ผบช.ศชต. ทราบ	ประธาน	สภ.จะนะ
๘	จากการเก็บเยื่อปุกระพุงแก้มของนายมุฮัมมัดอิสฮัม สะอิด โดย สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส เมื่อ ๙ ม.ค.๖๐ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคดีการตรวจค้นบ้านต้องสงสัยห้องพักเลขที่ Am๐๓ อาคารเลขที่ ๒๕๕ ถ.สีโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๕๖ กับคดีคนร้ายโจมตีฐานปฏิบัติการทหารฯ และเกิดการปะทะกัน วิสามัญคนร้ายได้ ๑๖ ราย ฐานปฏิบัติการทหารบ้านบือระ ม.๓ ต.บาเราะเหนือ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ถ.สายบอแกยาโต๊ะ ม.๑ ต.บาเราะเหนือ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส เมื่อ ๑๓ ก.พ.๕๖ จึงให้ ภ.จว.นราธิวาส ออกหมาย พ.ร.ก. จับกุมนายมุฮัมมัดอิสฮัมฯ มาดำเนินคดี	ประธาน	ภ.จว.นธ., สภ.บาเจาะ
๙	จากการเก็บเยื่อปุกระพุงแก้มของนายมะซาการี มะ โดย สภ.รามัน จว.ยะลา เมื่อ ๑๔ ม.ค.๖๐ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคดี ยิง อ.สมุห้หมัดลาเซม กะหะมะ ได้รับบาดเจ็บ ถ.สาย ๔๐๗๑ ม.๕ ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี เมื่อ ๑๖ ก.ค.๕๕ จึงให้ ภ.จว.ปัตตานี ออกหมาย พ.ร.ก. จับกุมนายนายมะซาการีฯ มาดำเนินคดี	ประธาน	ภ.จว.ปน.
๑๐	จากเหตุคดีลักทรัพย์ บ้านเลขที่ ๒/๑ ซ.อดุลย์दानนท์ ๒ ต.บางนาค อ.เมือง จว.นราธิวาส ซึ่งผลตรวจ ลายนิ้วมือแฝงตรงกับนายอัสปิ มูดอ จึงให้ ภ.จว.นราธิวาส ออกหมาย พ.ร.ก. จับกุมนายอัสปิ มาดำเนินคดี และรายงานความคืบหน้าให้ พล.ต.ต.พัฒน์นุร อังคะนาวิน รอง ผบช.ศชต. ทราบในวันนี้อย่าง	ประธาน	ภ.จว.นธ.
๑๑	ให้แต่ละหน่วยเร่งรัดในการจัดทำข้อมูลท้องถิ่นบุคคลกลุ่มเสี่ยงเพศชายที่มีอายุ ๑๘ - ๓๕ ปี ให้เสร็จสิ้น ตามระยะเวลาที่ ผบช.ศชต. กำหนด รวมทั้งกรอกข้อมูลที่ส่งลงในระบบ Crimes	ประธาน	ทุกหน่วย

ลำดับ	ข้อสั่งการการประชุมทางไกล	ผู้สั่งการ	หน่วยปฏิบัติ
๑๒	สืบเนื่องจากในขณะนี้มียุทธยานจำนวนมากและทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย จึงให้แต่ละหน่วยจัดตั้งชุดมวลชนสัมพันธ์ และชุดช่างซ่อม จำนวน ๑ ชุด ในการช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับการร้องขอ และรายงานให้ พล.ต.ต.พัฒน์วรุฒ อังคะนาวิณ รอง ผบ.ช.ศต. (ผ่าน ผอ.๕ บก.อก.ศต.) ทราบ ภายในวันพรุ่งนี้ (๒๔ ม.ค.๖๐) รวมทั้งให้แต่ละพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลความเสียหายมายัง ศต.	ประธาน	ทุกหน่วย ผอ.๕
๑๓	ให้ ผอ.๔ฯ วางแผนระบบป้องกันน้ำท่วมภายใน ศต.	ประธาน	ผอ.๔
ลำดับ	ข้อสั่งการการประชุม ศปก.ตร.สน.	ผู้สั่งการ	หน่วยปฏิบัติ
๑	การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ต่าง ๆ และ ศพตส. มอบหมายให้ บก.สส.ศต. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ของ ตร. มอบหมายให้ ผอ.๓ฯ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ประธาน	บก.สส.ศต. ผอ.๓
๒	ในวันพรุ่งนี้ (๒๔ ม.ค.๖๐) ชต.รพ.ตร. จะเปิดทำการตามปกติ	ประธาน	ทุกหน่วย
๓	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด ชต.รพ.ตร. ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ ก.พ.๖๐ จึงให้ทุกหน่วยสนับสนุนภารกิจให้กับ ชต.รพ.ตร.	ประธาน	ทุกหน่วย
๔	ให้นายตำรวจเวรอำนาจการ นายตำรวจเวรรักษาการณ์ และนายร้อยตำรวจเวรขึ้นไปประจำ บก.สส., ศฝร.ศต. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นเข้าร่วมประชุม War room รวมทั้งประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติ และบูรณาการร่วมกัน	ประธาน	ทุกหน่วย
๕	ผอ.๔ฯ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายใน ศต. อย่าให้เกิดการรั่วเกิดขึ้น	ประธาน	ผอ.๔

ร.ต.อ.หญิง

  
(วิไลพร บำรุงจันทร์)

รอง สว.งาน กพ.ศปก.ตร.สน.

บันทึก

พ.ต.อ.



(จัญ ชูสม)

ผกก.๑ รรท.หน.งาน กพ.ศปก.ตร.สน.

ตรวจ/รับรอง